



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถังประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม

ด้วยเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถังประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยทำการย้ายถังประปาหอถังสูงจากสถานที่ก่อสร้างเดิม (หมู่ที่ ๑๒) มาติดตั้ง ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลอ่าวขนอมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลอ่าวขนอมกำหนด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา มีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของทางราชการ หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทีมงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือนำหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ e-GP มาแสดงในวันซื้อเอกสารสอบราคาจ้างด้วย

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผู้ไม่มาดูสถานที่ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ณ สถานที่ในวันและเวลาดังนี้

ยื่นของสอบราคา ณ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) ห้องท้องถิ่นอำเภอ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) ห้องท้องถิ่นอำเภอ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ในราคา ชุดละ ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ <http://www.khanom.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๕- ๕๒๘- ๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)



(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม